

พัฒนาเมืองสุขภาพรับผู้สูงวัย

'ทีเซลส์-รพ.อภัยภูเบศร'ร่วมดูแลแบบองค์รวม

● "ทีเซลส์" จับมือ "จังหวัดปราจีนบุรี-รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รองรับผู้สูงวัยเพิ่ม องค์การอนามัยโลกเผยอีก 30 ปี จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่ "พระตะบอง-เสียมราฐ" ปลายปี 59

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS : ทีเซลส์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤษ พึ่งโสภา ผู้อำนวยการจังหวัดปราจีนบุรี และนพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมดิโคโพลิส หรือเขตนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ และเตรียมขยายผลสู่ประเทศกัมพูชา คือพระตะบอง และเสียมราฐ ปลายปีนี้

ดร.นเรศ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในปี ค.ศ.2050 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านกว่าคน ขณะที่ประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นถึง 27% ของประชากร และด้วยวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย แต่การลงนามครั้งนี้เพื่อสร้างเขตนครแห่งปราจีนบุรี ให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุและทำให้เป็นเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ให้บริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เบื้องต้นจะเปิดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพไทย กัมพูชา ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ไทย และวิทยาการเวชศาสตร์ป้องกัน โดยเฉพาะงานด้านการตรวจพันธุกรรม ที่ศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชา ในขณะที่ผู้แทนจากกัมพูชาก็จะเข้าร่วมงาน Life Sciences & Bio Investment Asia 2016 ที่จัดขึ้นโดยทีเซลส์ เพื่อติดตามเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ คาดว่าจะเปิดโอกาสให้เห็นมุมมองของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการลงทุนระหว่างกัน

"โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐานการผลิตยา GMP/PICs ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวด คร่งครัดของสหภาพยุโรป ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยา

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะก้าวไปสู่การขยายผลสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่กำลังมองหาพันธมิตรในการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านสมุนไพรและการพัฒนาการแพทย์องค์รวม รวมถึงการพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพ" ผอ.ทีเซลส์กล่าว

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 หรือ 14.5 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 72.3 ล้านคน และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2567-2568 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิมั่นใจสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบัน รองรับบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเชื่อว่า จะพัฒนาโครงการนี้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติพร้อมๆ กับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุขในภาพรวม